

Số: /SYT-TCCB

Lào Cai, ngày tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Căn cứ Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai.

Sở Y tế xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020 với các nội dung sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức triển khai các phong trào thi đua thiết thực, chất lượng, hiệu quả bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao và nhiệm vụ của đơn vị nhằm tạo động lực mạnh mẽ đối với tập thể, cá nhân phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin, chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp vùng cao, vùng khó khăn.

Thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hợp tác, phối hợp trao đổi kinh nghiệm trong công tác đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu

Triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bám sát nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện tốt các nội dung thi đua theo chương trình, kế hoạch của Bộ Y tế, UBND Tỉnh, Khối thi đua văn hóa xã hội.

Phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức với nội dung cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua.

Kịp thời đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại. Công tác biểu dương, khen thưởng bảo đảm chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan.

Công tác khen thưởng phải kịp thời, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng thành tích, khắc phục tình trạng phô trương hình thức, bình quân cào bằng, để thi đua phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị .

II. Nội dung kế hoạch

1. Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thi đua:

- Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

- Phát động phong trào thi đua năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế lần thứ V và kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020) tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.

- Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế tỉnh Lào Cai lần thứ V và kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020)

- Báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn (2016 – 2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trọng tâm là: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng”; Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lào Cai

- Tăng cường tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Nội dung tuyên truyền tập trung vào

việc phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

- Tổ chức có hiệu quả các sự kiện nhân các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị của ngành, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

3. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế lần thứ V và kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt nam (27/2/1955-27/2/2020) tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.

4. Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 4 chương trình công tác trọng tâm và 19 đề án của ban chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020.

5. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, tôn vinh, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tạo sức lan tỏa; quan tâm lựa chọn khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ thuộc các cơ quan đơn vị.

6. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2020, không ngừng đổi mới việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua theo hướng đơn giản, hiệu quả với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; tập chung triển khai phong trào thi đua “ Phong trào bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”; đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phong trào thi đua “ Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”

7. Thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý; phân đấu cơ bản các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đạt yêu cầu theo quy định.

(có phụ lục nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 kèm theo)

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị, trong ngành Y tế căn cứ kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Sở Y tế, xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng của đơn vị mình, tổ chức phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng điển hình tiên tiến trong từng đơn vị, từng lĩnh vực, thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua qua đó kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Yêu cầu các đơn vị có các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải tổ chức tôn vinh, trao thưởng.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thường xuyên tuyên truyền, đưa thông tin và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

3. Báo cáo công tác thi đua khen thưởng: Các đơn vị gửi báo cáo công tác thi đua khen thưởng về Sở Y tế qua phòng Tổ chức Cán bộ

- Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, trước ngày 15/6/2020.
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 trước ngày 15/12/2020.

Trên đây là kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Sở Y tế, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc;
- Ban thi đua khen thưởng tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Hương

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua khen thưởng của Ngành Y tế năm 2020 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-SYT ngày tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế)

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I			
1	- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Phát động phong trào thi đua năm 2020. - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế lần thứ V và kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020) tiến tới đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.	Phòng TCCB	Các phòng chức năng
2	Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng toàn diện năm 2019	Phòng TCCB	Các đơn vị
3	Trả hiện vật khen thưởng năm 2019 của Sở Y tế cho các đơn vị	Văn phòng	Các đơn vị
4	Đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2020	Phòng TCCB	Các đơn vị
5	Trao trả hiện vật khen thưởng của UBND tỉnh, Bộ Y tế cho các đơn vị, cá nhân	Văn phòng	Các đơn vị
6	Tổ chức gặp mặt, tuyên dương, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt nam 27/2	Phòng TCCB	Các đơn vị
7	Trình khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)	Phòng TCCB	Các đơn vị
8	Gửi tin bài giới thiệu về gương điển hình tiên tiến đăng trên cổng TTĐT của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh quý I	Trung tâm CDC	Phòng TCCB
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II			
1	Đăng ký đề tài sáng kiến năm 2020	Các phòng chức năng, các đơn vị	Phòng NVY
2	Tổ chức hướng dẫn, triển khai phong trào thi đua đến các đơn vị	Phòng TCCB	Các đơn vị
3	Kiểm tra công tác TĐKT tại các đơn vị trực thuộc và chuẩn bị điều kiện để các đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng của tỉnh đến kiểm tra	Phòng TCCB	Các đơn vị

4	Trình khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)	Phòng TCCB	Các đơn vị
5	Gửi tin bài giới thiệu về gương điển hình tiên tiến đăng trên cổng TTĐT của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh quý 2	Trung tâm CDC	Phòng TCCB
6	Báo cáo sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.	Phòng TCCB	Các đơn vị
7	Báo cáo sơ kết, chấm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm gửi khối thi đua văn hóa xã hội	Phòng TCCB	Khối thi đua văn hóa xã hội

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III

1	Cử thành viên tham gia ban chỉ đạo, tổ giúp việc, gương điển hình tiên tiến phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2020.	Phòng TCCB	Các đơn vị trực thuộc, các phòng ban
2	Trình khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị theo đề nghị khen đột xuất (nếu có)	Phòng TCCB	Các đơn vị
3	Kiểm tra chỉ đạo điểm, xây dựng điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc	Phòng TCCB	Các đơn vị
4	Gửi tin bài giới thiệu về gương điển hình tiên tiến đăng trên cổng TTĐT của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh quý III	Trung tâm CDC	Phòng TCCB

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV

1	Hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết công tác TĐKT năm 2020.	Phòng TCCB	Các đơn vị
2	Báo cáo tổng kết và chấm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2020 gửi khối thi đua văn hóa xã hội	Phòng TCCB	Khối thi đua văn hóa xã hội
3	Báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Phòng TCCB	Các đơn vị , các phòng
4	Thẩm định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích năm 2020	Phòng TCCB	Các đơn vị , các phòng
5	Gửi tin bài giới thiệu về gương điển hình tiên tiến đăng trên cổng TTĐT của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh quý IV	Trung tâm CDC	Phòng TCCB
6	Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế họp bình xét khen thưởng năm 2020	Phòng TCCB	Hội đồng TĐKT
7	Quyết định khen thưởng thành tích công tác y tế năm 2020	Phòng TCCB	Lãnh đạo

